

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI SƠN LA
**CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ
NGHIỆN MA TÚY TỈNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: CSĐTNTMT-TCHCKT
V/v tăng cường công tác phòng
cháy, chữa cháy tại Cơ sở

Sơn La, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Kính gửi : Các phòng chuyên môn, Cơ sở Vệ tinh

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTG ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023; Kế hoạch số 160/KH-CSĐTNTMT ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh về việc phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023. Bước vào mùa hanh khô, để chủ động phòng ngừa cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan. Giám đốc Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu các phòng chuyên môn, Cơ sở vệ tinh, viên chức, người lao động và học viên đang cai nghiện tại Cơ sở nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền trong toàn Cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PCCC, CNCH tác hại, mất mát và sự ảnh hưởng của cháy nổ, nhất là vào mùa hanh khô, những nơi có nguy cơ cháy nổ như phòng làm việc, nhà ở học viên và đặc biệt là bếp ăn học viên, bếp ăn cán bộ và các khu nhà xưởng lao động sản xuất, khu vực lưu trữ hồ sơ, tài liệu... để viên chức, người lao động và học viên đang cai nghiện tại Cơ sở có ý thức phòng cháy, chữa cháy.

Các phòng chuyên môn, Cơ sở Vệ tinh tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sáng giao ban hàng ngày của các phòng chuyên môn. Phòng Giáo dục dạy nghề tư vấn hòa nhập cộng đồng và phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán biên soạn, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh và trang thông tin điện tử của Cơ sở.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 26/4/2023

2. Công tác kiểm tra

Các phòng chuyên môn, Cơ sở Vệ tinh tự kiểm tra rà soát các thiết bị điện, những khu vực dễ xảy ra hỏa hoạn đặc biệt những nơi để các thiết bị dễ cháy, nổ, khu vực nhiều ổ cắm điện, các buồng ở học viên (*Hệ thống nồi hơi các phòng làm việc, nơi lưu trữ hồ sơ, khu vực bếp ăn, nhà để xe, các xưởng lao động sản xuất, nhà kho...*) báo cáo Ban Giám đốc để có ý kiến chỉ đạo trong công tác PCCC&CNCH.

Đội PCCC&CNCH phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện có nguy cơ chập, cháy, sảy ra hỏa hoạn cao. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng tình trạng hoạt động của hệ thống PCCC: Nguồn nước, số lượng, niên hạn sử dụng của bình chữa cháy, đảm bảo các vị trí cần thiết phải lắp đặt bình chữa cháy.

Các phòng, Cơ sở Vệ tinh có nhiệm vụ quản lý học viên, thường xuyên kiểm tra các buồng học viên về việc tự ý đấu nối điện, sử dụng sục để đun nước nóng.

Thanh tra nhân dân, đội tuần tra kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3. Một số biện pháp phòng ngừa

Không hút thuốc, không sử dụng đun nấu trong khu vực xưởng lao động sản xuất, khu vực phòng làm việc, nhà xe. Không được mang chất dễ cháy, dễ nổ vào cơ quan. Sử dụng đúng và đầy đủ các loại cầu trì, cầu dao, phích cắm cho hệ thống điện và máy móc của cơ quan theo tiêu chuẩn an toàn về điện.

Không tự ý câu móc, lắp đặt thêm thiết bị điện khi chưa tính toán xem hệ số an toàn chịu tải của hệ thống điện. Khi hết giờ làm việc phải kiểm tra, tắt các thiết bị điện trước khi ra về.

Hồ sơ, tài liệu, các loại vật liệu dễ cháy phải để cách ổ cắm điện trên 1m, để vào hộp hoặc cột lại để thuận tiện cho việc di chuyển khi cần thiết.

4. Công tác xử lý tình huống khi xảy ra cháy

Người phát hiện cháy phải bằng mọi cách báo ngay cho lãnh đạo cơ quan. Khi nhận tin báo cháy, tắt ngay cầu dao điện sử dụng bình chữa cháy dập tắt ngay đám cháy, các đồng chí khác theo phân công sử dụng dây dẫn nước, các phương tiện khác như xô xách nước, bao bố, giẻ có thấm nước dập tắt đám cháy.

Đội PCCC của Cơ sở, người được nhận thông tin phải khẩn trương, nhanh chóng có mặt tại địa điểm xảy ra cháy ứng cứu, chỉ huy, hỗ trợ dập tắt đám cháy, hoặc thông báo cảnh sát PCCC đưa phương tiện đến dập tắt đám cháy.

Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý phù hợp, đồng chí Đội trưởng có trách nhiệm phân công thành viên trong đội xử lý tình huống.

Khi có tình huống cháy xảy ra các bộ phận phải có sự phối hợp chặt chẽ để chữa cháy.

Trên đây là công văn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại Cơ sở. Yêu cầu các phòng chuyên môn, Cơ sở vệ tinh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn, Cơ sở Vệ tinh;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phùng Đức Sơn

